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		CPTPPคืออะไรทำไมรัฐบาลถึงสนใจเข้าร่วมโครงการ
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		CPTPPคืออะไรทำไมรัฐบาลถึงสนใจ CPTPPเป็นหนึ่งในข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศโดยปกติแล้วประเทศต่างๆจะทำข้อคกลงทางการค้ากันเพื่อสิทธิประโยชน์ของประเทศสมาชิกเช่นการลดภาษีนำเข้าหรือยกเว้นกฎเกณฑ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าส่งออก



ซึ่งได้ทำให้การค้าขายระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นแล้วต้นทุนถูกลงสำหรับCPTPPเป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศในภาคพื้นแปซฟิคแปลเป็นภาษาไทยตามกระทรวงพาณิชย์ว่าความตกลงที่ครบคุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด11ประเทศประกอบด้วย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงค์โปร บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู และ ชิลี จริงๆก่อนหน้านี้มีสหรัฐอเมริการวมอยู่ด้วยแต่สหรัฐถอนตัวออกไปเมื่อปี2560ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์

นอกจากนี้ถามว่าความตกลงCPTPPเกี่ยวข้องอย่างไรกับประเทศไทยเริ่มต้นที่คนนี้เลย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอให้ไทยไปเจรจาเข้าร่วมCPTPPเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเพราเห็นว่าCPTPPจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแต่ระหว่างที่กระทรวงพาณิชย์ชงเรื่องเข้า ครม. ก็ได้มีภาคประชาชนออกมาคัดค้าน

โดยภาคประชาชนได้ให้เหตุผลว่าการได้เข้าร่วมCPTPPอาจจะเป็นผลเสียต่อประชาชนมากว่าผลดีทำให้เกิด #NoCPTPP ขึ้นจนสุดท้านประธานผู้แทนราษฎรต้องตั้งคณะกรรมาการคณะวิวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาผลประโยชน์และด้านผลกระทบที่จะได้รับจากการเข้าร่วมในข้อตกลงนี้

ดังนั้นกระแสเรื่องCPTPPก็ได้เงียบไปสักพักหนึ่งจนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวว่า ครม. ได้ประชุมลับให้อำนาจ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปเจรจาเข้าร่วมโครงการCPTPPแต่โฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมาปฏิเสธโดยชี้แจงว่ายังไม่มีการอนุมัติให้ไทยไปเข้าร่วมเจรจาอะไรทั้งนั้นเป็นเพียงการขยายเวลา50วันให้คณะกรรมาการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศไปหาลือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ



เนื่องจากนี้เราจะไปดูกันว่าCPTPPมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรทำไมรัฐบาลถึงอยากเข้าร่วมแต่ว่าภาคประชาชนได้ออกมาคัดค้านกันอย่างแข็งขันเริ่มที่ข้อดีของCPTPP ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นคนเสนอให้ไทยไปเจรจาของเข้าร่วมสมาชิกสมาคมCPTPPได้ให้เหตุผลแบบนี้ว่าการเข้าร่วมโครงการCPTPPจะทำให้อัตรายการขยายตัวของ GDPประเทศเพิ่มขึ้น0.12%คิดเป็นมูลค่ากว่า13,000ล้านบาท

การลงทุนจะเพิ่มมาขึ้น5.14%มูลค่ากว่า140,000ล้านบาทการส่งออกจะเพิ่มขึ้น3.47%มูลค่า270,000ล้านบาทและจะทำให้การจ้างงานภายในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย

ในขณะที่รายงานของคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมCPTPPได้ระบุในเรื่องของมาตรฐานแรงงานเอาไว้แบบนี้ว่าการเข้าร่วมCPTPPจะเป็นการยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยเพราะการตกลงนี้ทำให้ประเทศสมาชิกจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานเป็นมาตรฐานสากล

 

สนับสนุนโดย.    WM Casino


	






	

		
		เศรษฐกิจการท่องเที่ยว อาจหยุดชะงักหลังสหรัฐ ยกระดับเตือนภัย ไม่ควรเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเพราะ covid ระบาดหนัก  

		Posted on 16 กันยายน 202116 กันยายน 2021 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ

	

	

		


           เศรษฐกิจการท่องเที่ยว อาจหยุดชะงัก หลังจากที่รัฐบาลเริ่มมีการทดลองการเปิดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยจังหวัดแรกที่ได้รับการทดลองนำร่องก่อนนั้นก็คือจังหวัดภูเก็ตซึ่งตั้งเป็นโครงการที่ชื่อว่าภูเก็ต Sunbox นับตั้งแต่มีการเปิดโครงการนี้ขึ้นมามีนักท่องเที่ยวหลายชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตอย่างไม่ขาดสายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก

       ในขณะเดียวกันที่ชาวบ้านมีรายได้ก็มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิตเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโดยผู้ติดเชื้อนั้นเป็นทั้งชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเองและเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตซึ่งหลังจากที่มีการเปิดจังหวัดภูเก็ตให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวได้ไม่นานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจนเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดต้องมีการสั่งระงับการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตและคุณเข้มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด

         โดยเฉพาะคนที่กลุ่มเสี่ยงจะต้องถูกกักตัวนักท่องเที่ยวจะต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนครบจำนวน dose ถึงจะสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ ถึงแม้ในขณะนี้จังหวัดภูเก็ตจะมีการดูแลมาตรฐานอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิตเพราะต้องการควบคุมการระบาดของไวรัสชนิดนี้แต่ชื่อเสียงเกี่ยวกับยอดจำนวนผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงในประเทศไทยที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงอย่างต่อเนื่องนั้นก็ส่งผลกระทบไปถึงต่างประเทศ



      เนื่องจากในขณะนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการออกมาประกาศเตือนประชาชนของตนเองเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยระบุเป็นการเตือนเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิคให้ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยทางการสหรัฐมองว่าในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่เหมาะสมกับการเดินทางมาท่องเที่ยว

        ซึ่งการประกาศนี้ได้มีการออกเตือนชาวอเมริกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ถูกประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนประชาชนของตนเองไม่ให้ออกไปเที่ยวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไอร์แลนด์หรือประเทศอิสราเอลรวมถึงฝรั่งเศสและยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกก็ถูกทางสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนประชาชนของตนเองแล้วเช่นเดียวกัน

          อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยนั้นคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะถ้านักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริกาหลีกเลี่ยงการเดินทางมาเที่ยวตามโครงการของภูเก็ต Sunbox รายได้ของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตก็จะลดลงได้เช่นเดียวกันเพราะในขณะนี้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เดินทางมาเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตก็เป็นนักท่องเที่ยวจากฝั่งทางอเมริกานั่นเอง 

     อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในตอนนี้ทางประเทศไทยเองก็ควรจะต้องมีการหามาตรการออกมารองรับกรณีหากต่างประเทศไม่มีความเชื่อมั่นในการเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยจะมีวิธีการจัดการดึงความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติอย่างไรเพราะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาเที่ยวเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่กำลังเริ่มไปได้ดีก็อาจจะกลับมาซบเซาได้เหมือนเดิม

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  aesexy


	






	

		
		ความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจกำลังดีขึ้น เมื่อไทยได้รับวัคซีน

		Posted on 11 สิงหาคม 2021 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ

	

	

		           ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนที่เดินทางมาถึงประเทศไทยและขณะนี้กำลังมีการทดสอบการฉีดวัคซีนของบรรดาคณะรัฐมนตรีทั้งหลายรวมถึงการกระจายวัคซีนไปยังแหล่งโรงพยาบาลต่างๆ ความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจของไทยนั้นเริ่มกลับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

         เนื่องจากว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นเริ่มเกิดความมั่นใจว่าหากประเทศไทยได้รับวัคซีนในการป้องกันการระบาดของไวรัส covid จะทำให้สถานการณ์ที่เลวร้ายต่างๆในประเทศไทยนั้นสามารถคลี่คลายลงไปได้อย่างไรดีว่าเมื่อมีวัคซีนผู้คนก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจว่าตนเองนั้นจะติดเชื้อไวรัสโควิค-19  และผู้ประกอบการทั้งหลายก็สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้เหมือนเดิมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เปิดให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ



            นักท่องเที่ยวก็จะเริ่มสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เปิดให้บริการได้  ความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจ  โดยที่ไม่ต้องหวาดกลัวการติดเชื้อไวรัส covid-19 และในอนาคตอันใกล้ก็จะสามารถเปิดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศส่งผลทำให้เศรษฐกิจของทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจด้านอื่นๆกลับมาดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

         ซึ่งความเชื่อมั่นต่างๆเหล่านี้นั้นเกิดมาจากเรื่องของวัคซีนเพียงตัวเดียวเท่านั้นเพราะเมื่อมีวัคซีนผู้คนก็ไม่ต้องพากันหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของไวรัสและถึงแม้จะติดเชื้อไวรัสก็สามารถที่จะรักษาอาการติดเชื้อได้  

           ดังนั้นเมื่อมีวัคซีนผู้คนจึงมีความมั่นใจและประเทศไทยเองก็ได้รับความเชื่อมั่นมาจากตัววัคซีนเช่นเดียวกันเพราะคนไทยส่วนใหญ่ในขณะนี้เบื้องต้นก็ดูแลตนเองค่อนข้างดีอยู่แล้วทำให้ประเทศไทยนั้นมีการระบาดของไวรัสค่อนข้างน้อยมากและถ้ามีวัคซีนเข้ามาเป็นตัวช่วยเชื่อว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19  ในประเทศไทยนั้นจะต้องหมดไปอย่างแน่นอน

          และเมื่อไม่มีไวรัส covid ระบาดในประเทศไทยต่างชาติก็จะมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นกล้าที่จะมาลงทุนในประเทศไทยกันมากขึ้นและการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยกันเยอะขึ้นทำให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องมานั่งหวาดกลัวเรื่องของไวรัสระบาดในประเทศไทยอีกต่อไป

         ซึ่งถ้าหากทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเศรษฐกิจของไทยก็จะกลับมาดีขึ้นได้เหมือนเดิมนักลงทุนต่างๆไม่ว่านักลงทุนชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็จะกล้าที่จะลงทุนในประเทศไทยกันเยอะมากขึ้นนั่นเอง

   และข่าวล่าสุดที่มีการขยายวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆนั้นเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้  ประชาชนได้รับวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิช- ครบทุกคนก็จะทำให้ความมั่นใจนั้นมีมากขึ้นไม่ว่ากลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพไหนๆก็จะสามารถออกมาทำธุรกิจของตนเองกันได้ตามปกติไม่ต้องหวาดกลัวกับไวรัสโควิด-19  ประเทศไทยก็จะกลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิม

 

สนับสนุนโดย.    หวยออนไลน์บาทละ 1000


	






	

		
		ECB เศรษฐกิจยุโรปฟุบยาว ส่งผลแบงค์ยุโรป กำไรยังจะหายไปอีก 2 ปี 

		Posted on 7 กรกฎาคม 2021 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ, ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		


         มีการวิเคราะห์การเกี่ยวกับเรื่อง ของสถาบันการเงินจากธนาคารกลางยุโรปหรือที่เรารู้จักกันในนาม  ECB  พูดถึงเรื่องของผลกำไรของแบงค์ในฝั่งยุโรปในช่วงปีนี้ว่าจะยังคงไม่สามารถสร้างกำไรให้กับทางแบงค์ได้อย่างแน่นอน ECB เศรษฐกิจยุโรปฟุบยาว เนื่องจากว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในโซนแถบยุโรปยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ปัญหาด้านเศรษฐกิจยังคงต้องมีการแก้ไขและแน่นอนว่าระดับการฟื้นตัวนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนาน

ซึ่งทางด้านธนาคารกลางยุโรปได้มีการลองคำนวณช่วงเวลาดังกล่าวไว้แล้วว่าหากต้องการให้ธนาคารในฝั่งยุโรปสามารถสร้างกำไรกลับมาเหมือนเดิมน่าจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 2 ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสร้างผลกำไรและเศรษฐกิจสามารถที่จะกลับมาฟื้นตัวได้นั่นเอง 

         การวิเคราะห์จากของธนาคารกลางยุโรปได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของผลกำไรที่ทางธนาคารฝั่งยุโรปนั้นปกติเคยได้รับแต่ช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณกลางปีพศ2563 เป็นต้นมาซึ่งเป็นช่วงที่การระบาดของไวรัสโคโรนากำลังปะทุอย่างรุนแรงส่งผลทำให้เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนก็แล้วแต่อัตราได้ว่าเป็นเศรษฐกิจของทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก  ECB เศรษฐกิจยุโรปฟุบยาว และแน่นอนว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจนั้นส่งผลเป็นปัญหารุนแรงอย่างใหญ่หลวง

ต่อทั้งผู้ประกอบการเองและต่อธนาคาร  และเมื่อมีการตรวจสอบผลกำไรที่ธนาคารเคยได้รับนั้นปรากฏว่ากำไรของทางธนาคารในช่วงครึ่งปีแรกของปีพศ2563 นั้นลดลงอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายก็ลดลงต่ำกว่า 1% เลยทีเดียว  ดังนั้นบทสรุปก็คือผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลทำให้ธนาคารไม่มีกำไรหรือกำไรนั้นมีน้อยกว่า 1% ด้วยซ้ำไป

           และถ้าหากจะให้ธนาคารกลับมามีผลกำไรเหมือนเดิมเชื่อว่าจะต้องมีการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาให้ได้ซะก่อนเพราะถ้าหากในหลายประเทศทางฝั่งยุโรปยังคงมีการระบาดของไวรัสโคโรนาและยังไม่สามารถควบคุมได้อยู่แบบนี้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะยังคงดำเนินอยู่ต่อเนื่องและก็จะนำมาซึ่งผลกระทบต่อกำไรของธนาคารได้อย่างแน่นอน

            ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ทางด้านรัฐบาลของแต่ละประเทศจะออกโครงการต่างๆออกมาหรือมีนโยบายออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในประเทศของตนเองรวมถึงบริษัทต่างๆในประเทศของตนเองซึ่งแน่นอนว่าประเทศในกลุ่มยุโรปเองก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเช่นเดียวกัน

แต่เนื่องจากว่าความช่วยเหลือนั้นจะมีการช่วยเหลือได้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถช่วยเหลือได้ตลอดไปดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ทางรัฐบาลยุติการช่วยเหลือปัญหาเศรษฐกิจที่มีอยู่ก็ยังคงพบอยู่อย่างแน่นอนและเมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจยังไม่หมดไปการที่ทางธนาคารจะสร้างผลกำไรนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.  หวยออนไลน์บาทละ 1000


	






	

		
		ซื้อยานเกราะล้อยางมูลค่าสูงถึง 4.5 พันล้าน

		Posted on 21 กันยายน 202021 กันยายน 2020 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ

	

	

		

เอกสารของกองทัพหลุดพบกำลังช็อปปิ้งเพื่อซื้อยานเกราะล้อยางมูลค่าสูงถึง 4.5 พันล้าน

             มีเอกสารจากทางราชการหลุดออกมาจากกองทัพบกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์ของทางกองทัพทหารเอกสารดังกล่าวถูกนำมาแสดงใน Facebook ของ  รังสิมันต์โรม  ซึ่งเขาคือหนึ่งในกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยให้กับประชาชนโดยเขามีการนำเอกสารซึ่งอ้างว่าเป็นเอกสารลับที่มีการเซ็นสัญญากันแล้วเมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายนปีพศ 2563

โดยมีการระบุว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่ทางกองทัพกำลังมีการจัดหาซื้อยานเกราะล้อยางรวมถึงอาวุธซึ่งจำนวนการสั่งซื้อมีมากถึง 50 คันด้วยกันและถ้าคิดเป็นราคาในการจัดซื้อในครั้งนี้นั้นต้องใช้งบประมาณถึง 4.5 พันล้านบาทเลยทีเดียว

โดยรังสิมันต์โรมได้มีการระบุว่าเอกสารดังกล่าวพบมีการเซ็นอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อความใน Facebook ของรังสิมันต์โรมยังมีการระบายถึงสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำว่าการที่ต้องมาสั่งซื้ออาวุธให้กับทางทหารในช่วงนี้นั้นไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเพราะงบประมาณต่างๆควรจะนำมาเป็นรายได้ในการช่วยเหลือประชาชนมากกว่าที่จะไปซื้ออาวุธทั้งที่ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงสงครามแต่อย่างใด

เอกสารชุดนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่ามีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าหากว่ารัฐบาลได้มีการอนุมัติซื้อยานเกราะล้อยางจริงหรือซื้ออาวุธเพื่อใช้ในทางทหารจริงหรือได้ว่ารัฐบาลชุดนี้แย่มากทหารรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนคงจะนำเงิน 4.5 พันล้านบาทนี้มาช่วยเหลือประชาชนได้มากโดยสามารถนำเงินเหล่านี้มาเยียวยาประชาชนโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มให้ยุ่งยากและประชาชนก็ไม่ต้องมานั่งฆ่าตัวตาย

เพราะไม่มีเงินกินข้าวกันอยู่แบบนี้  การที่ซื้ออาวุธหรือแม้แต่เกาะยางรถยนต์ในช่วงเวลานี้ทำให้แรงเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้กำลังผลาญเงินภาษีของประชาชนไปโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งถ้าหากเป็นความจริงนั่นแสดงว่ากำลังมีการใช้เงินเข้ากระเป๋าของตนเองอย่างแน่นอนเพราะถ้าหากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนจริงก็ไม่ควรจะออกเอกสารการสั่งซื้ออาวุธในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ ประชาชนจะเข้าใจได้หากว่าตอนนี้เรากำลังทำศึกสงครามและรัฐบาลจำเป็นต้องซื้อรถเกราะถึงแม้แต่อาวุธขึ้นมาต่อสู้กับศัตรูแต่ตอนนี้ศัตรูของประเทศไทย

คือความอดอยากของประชาชนดังนั้นเงินมากมายถึง 4.5 พันล้านบาทจึงไม่ควรไปหมดกับการซื้ออาวุธแล้วนำมาเก็บไว้เฉยๆในคลังอาวุธแต่ควรนำมาช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณของรัฐบาลแล้วถ้าหากเป็นเรื่องจริงพวกเราควรจะต้องพิจารณารัฐบาลชุดนี้ว่าควรจะยังให้ดำรงตำแหน่งการบริหารประเทศต่อไปหรือไม่

 

 

สนับสนุนโดย  หวยออนไลน์บาทละ 950


	






	

		
		ประเทศไทยไม่มีรับมนตรีคลังเศรษฐกิจพังกว่าที่คิด

		Posted on 9 กันยายน 20209 กันยายน 2020 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ

	

	

		

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเข้มข้นแล้วก็ทั้งหมดของความเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นได้ชี้ให้เห็นถึงสัญญาทางเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาชี้ให้เห็นถึงปัญหาทางการเมืองที่เป็นปัญหารวมทั้งชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงด้านสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขนาดใหญ่ที่ใครต่อหลายคนเขามองว่าเดือนกันยายนนั้นจะเป็นเดือนที่ได้มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทย

ซึ่งอาจจะเป็นไปได้อยู่สามแบบไม่ว่าจะเป็นการยุบสภาไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือการทำรัฐประหารทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นไปได้เท่าๆกันทั้งสิ้นท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ถือว่าผันผวนสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีปัญหามาตลอดตั้งแต่ต้นปี

ตั้งแต่หลังนายประยุทธ์ได้เข้ามาแย้งอำนาจและก็รุนแรงมาขึ้นหลังสถานการณ์โควิดด้วยซ้ำไปสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นการที่รัฐบาลนายประยุทธ์ได้สูญเสียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือ คุณปรีดี ดาวฉาย ไปอย่างที่ไม่เคยมีใครรับรู้มาก่อนนั้นถือว่าเป็นสสถานการณ์ใหม่เป็นสถานการณ์ที่จะนำไปสู่วิกฤต

ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการบริหารประเทศวิกฤตของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือวิกฤตการแก้ไขปัญหาการเงินการคลังเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถือว่าเป็นตำแหน่งหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ใช่หัวเรือใหญ่ของทีมเศรษฐกิจก็จริงแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือตำแหน่งที่คุมเงินคุมรายได้ของประเทศคุมรายจ่ายของประเทศในเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศพังพินาศและจำเป็นที่จะต้องใช้เม็ดเงินในการกระตุ่นเศรษฐกิจของประเทศมหาสารนั้น

ซึ่งตำแหน่งคลังที่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นในอดีตเราอาจจะมีรัฐมนตรีคลังหลายคนที่สังคมไม่รู้จัดอย่างเช่นคุณอภิศักดิ์ คุณอุตตมะ อย่างเช่นคุณสมหมายภาษี แต่ว่ายิ่งวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งวิกฤตโควิดยังไม่ยุติลงมากเท่าไหร่บทบาทคลังถือว่าเป็นบทบาที่มีความสำคัญ

นอกจากนี้การที่รัฐบาลได้สูญเสีย คุณปรีดี ดาวฉาย ไปนั้นมันได้เป็นการสูญเสียที่ถือว่าติ่งเหลวอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นในส่วนของหัวหน้าทีมนั้นได้แก่หม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรหรือคุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ต้องบอกเลยว่าเรื่องของการบริหารนั้นมีปัญหามีเรื่องบกพ่องฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่ได้ก็จริงแต่ว่าการสูญเสียหม่อมอุ๋ยได้สมคิดมาในแง่บารมียังถือว่ายังพอไปได้แต่เมื่อหม่อมอุ๋ยหลุดไปหม่อมอุ๋ยหลุดไปได้คุณสุพัฒนพงษ์ มาชื่อชั้นทางการเมืองไม่สามารถที่จะเทียบได้กับหม่อมอุ๋ยและสมคิดจาตุศรีพิทักษ์

เชื่อว่าเวลานี้คนในประเทศไทยเกือบครึ่งประเทศในเวลานี้ไม่มีใครรู้ว่าคุณสุพัฒนพงษ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเป็นคนที่ดูแลเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลทำหน้าที่แบบสมคิดคือใครเราเชื่อว่าคนไทยร้อยละ70%ไม่รู้ว่าคุณสุพัฒนพงษ์คือใคร

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  รวมเว็บหวยออนไลน์


	






	

		
		ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก ขอลาออก

		Posted on 5 กรกฎาคม 20205 กรกฎาคม 2020 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ

	

	

		ภายหลังที่เหตุการณ์การแพร่ระบาดของไข้เชื้อไวรัสโควิดเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เป็นระยะเวลาปริมาณห้าเดือนแล้ว ซึ่งเหตุการณ์ปัจจุบันหลายๆประเทศก็ยังทรงๆทรุด ได้แต่ว่าประคับประคองกันไป ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการสร้างออกมารักษาไข้เชื้อไวรัสตัวนี้ได้สักที ซึ่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการหน่วยงานกิจการค้าโลกคนตอนนี้ได้ลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบอกเหตุผลว่าคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเค้าเอง

ซึ่งการลาออกคราวนี้เป็นการลาก่อนครบกำหนด 1 ปี ท่ามกลางภาวการณ์ความวุ่นวายของการค้าโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และก็แรงกดดันจากชาติสมาชิกอย่างสหรัฐ ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ที่ต้องการมองเห็นการปรับปรุง WTO บางทีอาจเป็นต้นเหตุที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลัง ซึ่งทางตัวนายโรแบร์โต อาเซเวโด ผู้อำนวยการหน่วยงานการค้าโลก หรือ WTO แถลงที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า การที่เค้าลาออกภายหลังปฏิบัติงานมาเจ็ดปีนั้น คือปัญหาที่มาจากสุขภาพของเขาเอง




ซึ่งตัวเค้าได้ปรึกษากับครอบครัวแล้ว และไม่ได้ลาออกเพื่อจะไปเล่นการเมืองอะไร ซึ่งนี่เป็นการตกลงใจที่ยากลำบากเป็นอันมากของตัวเค้าเอง เพราะเหตุว่าในตอนระหว่างล็อกดาวน์รวมทั้งการดูแลและรักษาอาการที่ผ่าตัดของเค้านั้นทำ ให้ตัวของเค้ามีเวลาคิดทบทวนมากยิ่งกว่าปรกติ รวมทั้งภายหลังขอคำแนะนำกับครอบครัวแล้ว รวมทั้งภรรยาที่อยู่ในเจนีวา บุตรสาวและก็คุณแม่ เค้าก็เลยตกลงใจลาออก รวมทั้งมั่นใจว่านี่เป็นการตกลงใจที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับทุกฝ่าย เพื่อเปิดช่องให้กับผู้ที่มีความพร้อมมากยิ่งกว่าเค้าได้เค้ามาทำแทน แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การเคลื่อนที่ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การลาออกคราวนี้ คือปัญหาการคัดค้านหลายหนกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ภายใต้การจัดการของผู้นำ โดนัลด์ ทรัมป์ แล้วก็เกิดขึ้นในตอนที่การค้าโลกกำลังป่วนปั่นจากการระบาดของโรคโควิด19

ซึ่งก่อนหน้านี้สมัยก่อนผู้อำนวยการคนนี้มันจะถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โจมตีบ่อยๆแล้วก็มักถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักกับการทำงานที่ล้มเหลวรวมทั้งกล่าวร้ายว่าเปิดช่องให้ประเทศจีนทำการค้าอย่างไม่ยุติธรรม โดยทางสำนักข่าวบีบีซี กล่าวว่า เมื่อมีการไต่ถามไปยังผู้นำสหรัฐอเมริกา นั้นว่ารู้สึกเช่นไรกับการลาออกก่อนที่จะครบกำหนดครั้งนี้ของผู้อำนวยการการค้าโลกคนนี้

ซึ่งทางหัวหน้าสหรัฐอเมริกา ได้ตอบว่า เขาไม่ว่าอะไรที่ดินสมัยก่อนผู้อำนวยการคนนี้จะลาออก เนื่องจากตัวเค้าเองไม่เคยสนใจอดีตหัวหน้าคนนี้อยู่แล้ว เพราะเหตุว่าประเทศอเมริกาเอง ไม่เคยได้รับความเที่ยงธรรมจากอดีตผู้อำนวยการคนนี้มานานแล้ว รวมทั้งทางหน่วยงานการค้าโลก ก็ปฏิบัติต่อประเทศจีนราวกับเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา และก็จีนก็ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างมากที่อเมริกาไม่เคยได้

 

สนับสนุนโดย  ติดต่อ entaplay


	






	

		
		อุตสาหกรรมโฆษณา แย่ เพราะว่าพิษโควิด

		Posted on 5 กรกฎาคม 20205 กรกฎาคม 2020 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ

	

	

		พังทลายกันไปเป็นแถบๆทุกๆธุรกิจ บนโลกใบนี้ ปัจจุบันก็เป็นธุรกิจสื่อโฆษณา ที่ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยเข้าใจว่าเมื่อคนอยู่บ้านเรตติ้งการดูโทรทัศน์คงจะเพิ่มมากกขึ้นและก็ทำให้อัตราการเจริญเติบโตรวมทั้งจำนวนเงินโปรโมทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับ แต่ว่าจริงๆแล้วนั้น หลายคนอาจลืมไปว่า เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี มันก็เปลี่ยนเป็นวงล้อที่หมุนเป็นวงกลม

คนไม่มีกำลังซื้อ ผู้ครอบครองสินค้าก็ไม่รู้จะประชาสัมพันธ์เพราะเหตุไร ในเมื่อลงทุนไปก็ขายไม่ออก เนื่องจากว่าคนไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้นั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านั้นกลุ่มธุรกิจที่ดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังที่สุดก็เห็นจะเป็นธุรกิจการบิน รวมทั้งตามมาอีกหลายๆธุรกิจ รวมทั้งก่อนที่จะมาถึงอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานั้น ก็เป็นอุตสาหกรรมสื่อรถยนต์ที่โดนผลพวงกันอย่างมาก



จนกระทั่งเกือบจะจำเป็นต้องลดแลกแจกแถมกันอย่างยิ่งจริงๆ ส่วนในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานั้น ภายหลังที่มีการแพร่ระบาดในสิ้นเดือนม.ค.นั้น ทางรัฐบาลก็เริ่มมีมาตรการต่างๆซึ่งส่งผลให้ธุรกิจหลายธุรกิจจำเป็นต้องเลิกกิจการชั่วครั้งชั่วคราว ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้การใช้เงินในสื่อโฆษณาของเจ้าผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆจำต้องหยุดชะงักไปด้วยเนื่องจากว่ายอดจำหน่ายไม่ดีขึ้นกระทั่งปัจจุบันจากผลของการสำรวจนั้นมีการติดลบมากขึ้นเรื่อยๆ

จนกระทั่งปัจจุบันทางบริษัท เอซีนิลสัน ที่เป็นบริษัทดูแลเรตติ้งโปรโมทโทรทัศน์ ในประเทศไทยนั้นได้แจ้งว่า ภาพรวมของการใช้โฆษณานั้นต่ำลงถึง 25% ซึ่งนับว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในบ้านพวกเราไม่ว่าจะเป็นตอนเศรษฐกิจที่แย่หนักๆหรือตอนน้ำหลากก็ดีแล้ว

ซึ่งในตอนนั้นสื่อโทรทัศน์อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีงบประมาณประชาสัมพันธ์ที่ต่ำลงก็จริง แต่ว่าในสื่อด้านวิทยุหรือออนไลน์ก็มีจำนวนเงินเข้ามาแทนที่ แต่ว่าคราวนี้เพียงพอเป็นวิกฤติการแพร่ระบาดจากไข้เชื้อไวรัสโควิด19 นั้นเปลี่ยนไปเป็นสื่อทุกวิถีทางที่มีการใช้จำนวนเงินน้อยลงอย่างน่าตกใจ ซึ่งถ้าหากให้เจาะลึกลงไปนั้นว่าเป็นกรุ๊ปใดบ้างที่จำนวนเงินโฆษณาหายไปเยอะที่สุดเป็นห้าขั้นตอนแรกนั้น ก็จะประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่จัดว่ามีจำนวนเงินสำหรับการใช้โฆษณาหายไปมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง

ตามมาด้วยอันดับสองเป็นกรุ๊ปอาหารแล้วก็พวกเครื่องดื่ม ส่วนชั้นสามจะเป็นพวกกลุ่มมีเดียรวมทั้งการตลาด รวมทั้งชั้นสี่จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกการคลัง การลงทุน และก็กลุ่มของพวกธนาคาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรับรองประภัย รวมทั้งกลุ่มในที่สุดเป็นกลุ่มพวกเครื่องแต่งตัวรวมทั้งสินค้าที่ใช้ดูแลบุคคล ทั้งนี้ถ้าหากเหตุการณ์ยังคงเป็นไปแบบงี้ คาดว่าถ้าหากลากยาวไปถึงกันยายนนั้น อาจทำให้มีพวกเอเจนซี่หลายรายที่จะต้องกระทำปิดตัวลง

 

สนับสนุนโดย  betbb


	






	

		
		1 กรกฎาคมนี้ยังไม่สามารถลงทะเบียนเที่ยวปันสุขได้

		Posted on 30 มิถุนายน 202030 มิถุนายน 2020 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ

	

	

		

       สำหรับโครงการที่รัฐบาลออกมาเกี่ยวกับเรื่องของแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโครงการเที่ยวปันสุขนั้นได้มีแนวทางการว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 กรกฎาคมปีพศ2563 นี้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการอนุมัติโครงการและมีการเปิด Application และเว็บไซต์ต่างๆแล้วปรากฏว่ายังไม่สามารถที่จะทำการเปิดให้บริการให้ประชาชน

เข้าไปทำการลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้อย่างที่เคยมีการคาดการณ์เอาไว้เนื่องจากว่ายังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแอพพลิเคชั่นในเว็บไซต์ค่อนข้างเยอะโดยตอนนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นจะมีการประสานงานให้พวกสายการบินและให้กลุ่มธุรกิจการโรงแรมนั้นได้ทำการเข้าไปทำการลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการนี้

ก่อนหลังจากนั้นเมื่อบริษัทสายการบินและธุรกิจการโรงแรมลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตาของประชาชนที่จะเข้าไปทำการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งการเลื่อนในครั้งนี้ก็จะทำให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะเลือกโรงแรมที่พักได้มากขึ้นรวมถึงยังสามารถมีโปรโมชั่นดีๆจากทางบริษัทสายการบินมาลงไว้เยอะขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามโครงการนี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรัฐบาลหวังว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น

ซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิด ก็ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวนั้นหยุดชะงักลงทันที  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและรายได้ให้กับประเทศทางรัฐบาลจึงได้มีการอนุมัติโครงการเที่ยวปันสุขนี้ขึ้นมาโดยจะให้ประชาชนเข้าไปทำการลงทะเบียนหลังจากนั้นก็จะสามารถนำเงินจากโครงการนี้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่รัฐบาลนั้นได้มีการพูดคุยกับทางโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเอาไว้โดยหวังว่าโครงการนี้จะทำให้เศรษฐกิจกลับมาเร็วขึ้น

        อย่างไรก็ตามหลายคนกำลังเฝ้ารอที่จะเข้าไปทำการลงทะเบียนโครงการปันสุขกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าในช่วงนี้ทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนหลังจากที่ต้องเก็บตัวมานานแต่การไปเที่ยวนั้นก็ต้องใช้กำลังเงินถ้าได้รับเงินจากโครงการเทียบปันสุขมาเป็นตัวช่วยส่วนลดให้ในการท่องเที่ยวก็จะทำให้ประชาชนนั้นได้ลดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวได้มากขึ้น

ซึ่งเราคงต้องรอดูกันว่าโครงการนี้จะเปิดให้ประชาชนนั้นเข้าไปลงทะเบียนอีกทีได้ในกลางเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการเลื่อนไปอีกหรือไม่ สำหรับโครงการนี้ที่รัฐบาลคิดโครงการออกมา ให้ประชาชนนำเงินไปเที่ยวนั้น ต้องรอดูผลการตอบรับที่กลับมาจะสามารถไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากแค่ไหน  และจะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจการโรงแรมและบริษัทการบินเยอะมากหรือไม่

 

สนับสนุนโดย  rb88 เข้าสู่ระบบ
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เศรษฐกิจแย่ คนตกงาน ไม่มีเงินใช้ ต้องไปรอรับของบริจาค ใกล้เป็นประเทศขอทานไปทุกที

           สถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจในครัวเรือนและเศรษฐกิจของประเทศไทย ตอนนี้อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าตกต่ำถึงขีดสุด โดยจะเห็นได้จากที่ปัจจุบันมีบริษัทหลายบริษัทต้องปิดกิจการลงไป ไม่ใช่แค่เพียงบริษัทเล็กเล็กเท่านั้นที่อยู่ไม่ได้ แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีวงเงินหมุนเวียนเป็นพันพันล้านก็ยังต้องปิดกิจการหรือลดจำนวนสาขาลง เพราะไม่สามารถทนสู้กับพิษเศรษฐกิจแบบนี้ได้ หากยังฝืนต่อไปก็มีแต่จะล้มละลายเท่านั้น  ดังนั้นกิจการเกือบทุกอย่างจึงต้องมีการปิดกิจการชั่วคราวลงรวมถึงบางกิจการก็ปิดตัวอย่างถาวรเลยก็มี ซึ่งนี่เป็นที่มาของสถานการณ์อันเลวร้ายที่คนไทยกำลังได้รับ

 เพื่อเมื่อเจ้าของกิจการต้องปิดธุรกิจของตัวเองลง ทำให้คนงาน และพนักงาน รวมถึงลูกจ้างทั้งหลายก็จะไม่มีงานทำตามไปด้วย ซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือแม้แต่ลูกจ้างรายวันต่างต่าง  ทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบกันหมด ขนาดกลุ่มคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างหรือแม้แต่คนขับรถแท็กซี่ก็ยังประสบกับปัญหาเงินไม่พอใช้ ซึ่งตอนนี้พนักงานที่ทำงานรับจ้างรายวันต่างก็ต้องอดมื้อกินมื้อ ซึ่งจึงเป็นที่มาของเหล่าคนที่พอจะมีเงินได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยการนำสิ่งของ ทั้งข้าวสารอาหารแห้ง 

รวมถึงการบริจาคเงิน ไข่ไก่  มาบริจาคให้กับคนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเหล่านี้ จนทำให้ทุกวันนี้เรามักจะเห็นว่าผู้คนเป็นจำนวนมากต่างก็พากันเดินทางมารอรับขอบริจาค ซึ่งบางครั้งถึงขนาดที่มีการชกต่อยกันเพราะแย่งของกันเลยก็มี ซึ่งจำนวนคนที่เดินทางมาต่อคิวรับของบริจาคนั้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน ทำให้ตอนนี้มองดูแล้ว ประชากรของประเทศเรายากจนกันมาก จนเกือบจะเหมือนขอทานกันแล้ว เพราะงานการไม่มีให้ทำและต้องคอยมารอรับข้าวของบริจาคกันเพื่อนำอาหารเหล่านั้นไปประทังชีวิตไปวันวัน  ซึ่งที่จริงแล้วประเทศไทยไม่ควรที่จะมีลักษณะแบบนี้เลย 

หากรัฐบาลออกมาดูแลประชาชนให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากกว่าปัจจุบันนี้  การที่รัฐบาลเอื้อผลประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้น ทำให้ประชาชนหลายล้านคนต้องได้รับความเดือดร้อน และกลุ่มพวก สส. เองต่างก็พากันเห็นแก่ตัว เมื่อถึงคราวทีจะต้องช่วยเหลือประชาชนจริงๆก็ยังเอารัดเอาเปรียบ อย่างที่เรากำลัง ได้เห็นข่าวเกี่ยวกับการทุจริตของกลุ่ม อบต.  กระทรวงต่างๆ หรือแม้แต่พวกผู้ใหญ่บ้านที่คอยดูแลลูกบ้าน บางที่ก็ยังโกงเงินช่วยเหลือบางส่วนเข้ากระเป๋าตัวเองและเอาเงินส่วนน้อยมาช่วยเหลือชาวบ้านทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันมาก จนตอนนี้ต้องออกมาเข้าแถวเพื่อรอรับของแจกเพียงอย่างเดียวแล้วเท่านั้น

 

สนับสนุนโดย  next88 ฟรี เครดิต
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